

ข้อความประชาสัมพันธ์

แจ้งเตือนน้ำโขงขึ้นสูงบริเวณพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้คาดการณ์ปริมาณน้ำโขงทางตอนเหนือ (ประเทศจีน/ลาว-ไทยตอนบน) ที่เกิดจากซูปเปอร์ไต้ฝุ่นยาก็ และหย่อมความกดอากาศต่ำ เกิดฝนตกหนักมาก ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงเป็นจำนวนมาก และเขื่อนไซยะบุรีได้ปล่อยน้ำเพิ่มขึ้น จะทำให้ระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2567 ระดับน้ำแม่น้ำโขงจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และคาดการณ์ว่า จะมีปริมาณน้ำมากกว่าครั้งที่ผ่านมา (ซึ่งสูงสุด 13.47 เมตร) โดยเฉพาะวันที่ 16 กันยายน 2567 ปริมาณน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายจะมีระดับสูงสุด

ซึ่งทางจังหวัดหนองคาย ได้เตรียมความพร้อมทั้งคน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภค เตรียมเครื่องสูบน้ำตามจุดสำคัญ และเตรียมกระสอบทรายไว้กั้นน้ำไม่ให้ทะลักเข้ามา จัดตั้งศูนย์บัญชาการณระดับอำเภอและจังหวัด ตรวจสอบสภาพน้ำโขงและปริมาณฝนตกในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานข้อมูลปริมาณน้ำโขงที่ไหลผ่านอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย /อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ระดับน้ำโขงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองคายอยู่ในระดับ 11 เมตร เศษ ๆ แจ้งเตือนระดับสีเหลืองแล้ว

สำหรับพี่น้องประชาชนขอให้เก็บสิ่งของมีค่าไว้ในที่สูงที่ปลอดภัย ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ท่วม หากต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. เทศบาล อำเภอทุกแห่ง หรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย หรือแจ้งโดยตรงได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

.....

ข้อมูลเพิ่มเติม ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จุดตลิ่งสูงสุด 13.75 เมตร ระดับถนนประจักษ์ 12.75 เมตร พื้นที่ต่ำ ได้แก่ ห้วยวังฮู ชุมชนจอมมณี และชุมชนหนองบัว

๔. สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนัก มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้นายอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๕. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนระวังอันตรายจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจทำให้ดินอยู่ในสภาพอิ่มน้ำหรือชุ่มน้ำมากกว่าปกติ สังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งก่อสร้างบนพื้นดิน ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนในช่วงก่อนเกิดดินถล่มไว้ด้วย

๖. สำหรับพื้นที่ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขัง ในกรณีที่มีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที

๗. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรม ในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมการ เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้น

๘. ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง ตรวจสอบสภาพกระชังปลา ให้มีความมั่นคงแน่นหนา ปรับกระชังปลาให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำ และเฝ้าระวังไม่ให้ปลาป่วยตาย หรือปรับสภาพ ไม่ทัน ทำให้ขาดออกซิเจนในน้ำอย่างรุนแรง ซึ่งเกิดได้บ่อยเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง

๙. หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่ พร้อมทั้งรายงานให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ ทุกกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด ในทุกช่องทางการสื่อสาร หรือทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐ ๔๒๔๒ ๑๐๑๔



(นายสมภพ สมิตะสิริ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
ผู้อำนวยการจังหวัด



ปก.ถ้ำน้ำตกวรสวรสวที่ ๓

"เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง"





หนังสือในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย

ด่วนที่สุด

ที่ นค (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๓๗

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, นายอำเภอ ทุกอำเภอ,
นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย, นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ และนายสถานีวิทยุกระจายเสียง ทุกสถานี

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ได้ติดตามสภาพอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มีประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลันบริเวณที่ลุ่มต่ำ ชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมซึ่งอยู่เป็นประจำ รวมทั้งน้ำป่าไหลหลาก ในช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง และได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง จากรายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ หนองคาย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ กรมทรัพยากรน้ำ พบว่าสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. มีระดับน้ำอยู่ที่ ๑๐.๗๒ เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า ๑.๔๔ เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง ๑.๔๘ เมตร (ระดับตลิ่ง ๑๒.๒๐ เมตร) ซึ่งจากการคาดการณ์ล่วงหน้าค่าระดับน้ำ ในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยจังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันบริเวณที่ลุ่มต่ำ ชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมซึ่งอยู่เป็นประจำ น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยประชาชนและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย จึงขอให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. **แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขา ที่ราบตํ่าน้ำไหลผ่าน และพื้นที่เสี่ยงภัย ของอำเภอทราบ เพื่อเตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง** ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงประจำท้องถิ่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและเครือข่ายวิทยุสมัครเล่น สถานีโทรทัศน์และเคเบิลท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัคร ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และแจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครในพื้นที่ แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบโดยตรง อีกทางหนึ่งด้วย

๒. กำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุ พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ และให้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้ง ทางระบายน้ำในเขตเมือง ป้ายโฆษณาและต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ไม่แข็งแรง รวมทั้งพื้นที่เอกชน ถ้าไม่ปลอดภัยขอให้พิจารณาแก้ไขโดยด่วน

๓. กรณีที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก (ปริมาณน้ำฝนกว่า ๕๐ มม./๒๔ ชั่วโมง) ให้พิจารณา หากมีความจำเป็นในการอพยพประชาชนไปยังสถานที่ปลอดภัย หรือจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้ผู้อำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ พิจารณาสั่งการอพยพโดยทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากเกินศักยภาพ ที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ ให้รายงานกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดทราบทันที

/๔. สำหรับสถานที่...